

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อได้มาเพื่อให้อิสรภาพที่แท้จริงแก่ลูก และเพื่อปลดปล่อยลูกจากการลงโทษของปีศาจแห่งความตายและการฟุ้งฟิงราววัน

**คำถาม:** อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างคำอธิบายที่พ่อให้และคำอธิบายที่ลูกๆ ให้?

**คำตอบ:** เมื่อพ่ออธิบาย ท่านทำเช่นนั้นในขณะที่พูดว่า “ลูกๆ ที่แสนหวาน” ด้วยสิ่งนี้ที่ลูกศรของสิ่งที่พ่อพูดจะยิงตรงเป้า เมื่อลูกๆ อธิบายให้แก่พี่น้องของลูก ลูกไม่สามารถพูดว่า “ลูกๆ ที่แสนหวาน” พ่อเป็นผู้อาวุโสและเหตุผลนี้เองสิ่งที่ท่านพูดจึงมีผล ท่านทำให้ลูกๆ มีการตระหนักรู้ ลูกๆ, ลูกไม่ละอายใจหรือที่ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์? ในเวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์!

โอมชานติ พ่อทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัดนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่ไม่มีขีดจำกัด มีเพียงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและลูกที่ไม่มีขีดจำกัดเท่านั้นที่รู้ถึงสิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นที่รู้จักพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและพวกเขาที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด มีเพียงผู้ที่เป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาเท่านั้นที่รู้และยอมรับสิ่งนี้ ไม่มีใครอื่นจะยอมรับสิ่งนี้ แนนอนว่าบราห์มาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเขาก็เรียกว่าอดิเทพ พ่อเข้ามาในเขา พ่อมาและทำอะไร? พ่อพูดว่า ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ ศรีมัทของพ่อคือ: มีศรัทธาว่าลูกคือดวงวิญญาณ พ่อได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับดวงวิญญาณแก่ลูกๆ แล้ว แต่ละดวงวิญญาณอาศัยอยู่ตรงกลางหน้าผาก บาบ่าได้อธิบายแล้วว่า ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและบัลลังก์ของเขาคือร่างกายที่สูญสลาย ลูกรู้สิ่งเหล่านี้และที่ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องชาย, ลูก ของพ่อผู้เดียว การพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ดี ลูกอธิบายอย่างดีมากว่ามีกิเลสทั้งห้าอยู่ในทุกคน และบางคนคิดว่าสิ่งที่ลูกพูดนั้นถูกต้อง เราคือพี่น้องชายและดังนั้นเราจะได้รับมรดกจากพ่ออย่างแนนอน อย่างไรก็ตามทันทีที่ลูกจากที่นี่ไป, ลูกก็เข้าไปสู่พายุของมายาแทบจะไม่มีใครหยุด นี่คือสภาพในทุกที่ บ้างเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีเล็กน้อยและก็ทำความเพียรพยายามที่จะเข้าใจให้มากขึ้นอีกเล็กน้อย เวลานั้นลูกสามารถอธิบายให้ทุกคน หากใครบางคนไม่ใส่ใจอย่างมากก็จะกล่าวได้ว่า เขานั้นไม่ใช่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่ มีเพียงผู้ที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะเข้าใจได้ หากใครบางคนไม่เข้าใจ เขาจะไม่สามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้ สิ่งนี้ตามลำดับกันไปในบรรดาลูกๆ เช่นกัน คนนี้จะถูกส่งไปอธิบายให้แก่คนดีเพื่อที่ว่าบางทีเขาอาจจะเข้าใจบางสิ่งเพราะลูกรู้ว่าบุคคลสำคัญไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วนัก ใช่, พวกเขาต้องแสดงความคิดเห็นของพวกเขาและพูดว่าวิธีที่ลูกอธิบายนั้นดี, ลูกให้คำแนะนำของพ่ออย่างครบถ้วนแต่ที่พวกเขาเองก็ไม่มีเวลา ลูกบอกพวกเขาว่า จดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเพื่อที่บาปของพวกท่านจะได้รับการปลดปล่อย เวลานั้นลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังพูดกับลูกดวงวิญญาณโดยตรง เมื่อลูกฟังท่านโดยตรง, ลูกศรจะยิงตรงเป้าหมายได้ดีมาก ที่นั่น(ที่ศูนย์)ลูกฟังโดยผ่าน BK ที่นี้พ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดพูดโดยตรงผ่านบราห์มา: โอ ลูกๆ ลูกไม่เชื่อฟังพ่อ ไม่มีใครในบรรดาลูกๆ สามารถพูดสิ่งนี้แก่ใครก็ตาม ไม่มีพ่ออยู่ที่นั่นท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี้ พ่อกำลังพูดกับลูก ลูกๆ ลูกจะไม่เชื่อฟังแม้กระทั่งพ่อหรือ? ในหนทางของความไม่รู้เช่นกันมีความแตกต่างระหว่างคำอธิบายที่พ่อให้และคำอธิบายที่พี่ชายให้ อะไรที่พี่ชายพูดจะไม่ส่งผลมากเท่ากับสิ่งที่พ่อของเขาพูด เพราะว่าพ่อเป็นผู้อาวุโส ดังนั้นจึงมีความเกรงกลัวพ่อ พ่ออธิบายแก่ลูกเช่นกันว่า จดจำฉัน, พ่อของลูก ลูกไม่ละอายใจหรือที่ลูกลิ้มพ่อช้าแล้วช้าเล่า? พ่อบอกกับลูกโดยตรงและดังนั้นสิ่งนั้นจึงส่งผลกระทบต่อลูกอย่างรวดเร็ว โอ ลูกจะไม่ฟังพ่อหรือ? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า จงกลับมาปราศจากกิเลสในชาติเกิดเดี๋ยวนี้และลูกจะปราศจากกิเลสเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด และเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ลูกไม่เชื่อในสิ่งนี้หรือ? ลูกศรของสิ่งที่พ่อพูดดูเหมือนจะแข็งแรงมากกว่า มีความแตกต่างอย่างแนนอน ไม่ใช่ว่าบาบ่าจะมาพบคนใหม่อยู่เรื่อยๆ เสมอ หลายคนถามคำถามที่ผิดทุกประเภท สิ่งนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาเพราะนี่เป็นสิ่งใหม่อย่างแท้จริง ในกิตะพวกเขากล่าวถึงชื่อของศรัทธาตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่สามารถเป็นได้ เวลานั้นตามละครเรื่องนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกๆ วังมาหาบาบ่า: เราต้องการไปหาบาบ่าและรับฟังมูร์ลีโดยตรง ที่นั่น(ที่ศูนย์)เรารับฟังผ่านพี่น้องและเวลานี้เราต้องการฟังจากบาบ่า เมื่อพ่อพูด มันก็จะมีผลกระทบ ท่านพูดกับลูกในขณะที่พูดว่า “ลูกๆ ลูกๆ” ลูกๆ ไม่ละอายใจหรือที่ลูกไม่จดจำพ่อ? ลูกไม่รักพ่อหรือ? ลูกจดจำพ่อได้มากแค่ไหน? บาบ่า, หนึ่งชั่วโมง หากลูกจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกมีภาระของบาปของหลายต่อหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของลูก พ่อกำลังอธิบายให้กับลูกแบบตัวต่อตัว: ลูกเคยประณามพ่ออย่างมาก ควรจะมีคดีฟ้องร้องลูก! เมื่อใครบางคนหมิ่นประมาทคนอื่นในหนังสือพิมพ์ ก็จะมีการฟ้องร้องผู้นั้นในคดีนั้น เวลานั้นพ่อเตือนลูกถึงสิ่งที่ลูกเคยทำ พ่ออธิบายว่า ตามละคร สิ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเป็นมิตรกับราววัน เวลานั้นหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้สิ้นสุดลงแล้ว

มันได้กลายเป็นอดีต ไม่มีใครอยู่ตรงกลางที่จะหยุดลูก ในแต่ละวันขณะที่ลงมา สติปัญญาของลูกก็กลายเป็นเหมือนของบุคคลและตโมประธาน ลูกพูดถึงผู้เดียวที่ลูกกราบไหว้บูชาอยู่ในก้อนกรวดก้อนหิน นั่นเรียกว่าเป็นการไม่รู้จักที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นคือการไม่รู้จัก อย่างไม่มีขีดจำกัดของลูกๆที่ไม่มีขีดจำกัด ในด้านหนึ่งพวกเขากราบไหว้บูชาซึ่งพบาบาและอีกด้านหนึ่งพวกเขาเรียกพ่อว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เวลานั้นลูกจำได้แล้วว่า เราได้ประพฤติอย่างไม่รู้จักอย่างมากที่เราได้ประณามพ่อของเรา เวลานั้นลูกๆ เข้าใจแล้วและตั้งแต่นั้นเวลานี้ลูกกำลังเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนจากขอทานเป็นเจ้าชาย ศรีภรรยาเป็นเจ้าชายของยุคทองและผู้คนที่ยังคงพูดถึงเขาว่าเขามีราชีนี 16,108 คนและลูกด้วย ในเวลานี้ลูกควรรู้สึกละอายใจ เมื่อผู้ใดทำบาปเขาจะดึงหูของเขา และพูดต่อหน้าพระเจ้าว่า โอ พระเจ้า! ฉันได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวงไปโปรดให้ความเมตตา! ให้อภัยฉัน! ลูกได้ทำความผิดอย่างใหญ่หลวงเช่นนั้น พ่ออธิบายว่า เป็นเช่นนั้นในละคร ต่อเมื่อลูกกลายเป็นเช่นนั้นที่พ่อจึงจะมา เวลานั้นพ่อพูดว่า ลูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ผู้คนของทุกศาสนา ผู้คนของทุกศาสนาพูดถึงพ่อผู้ให้การหลุดพ้นแก่ทุกคนว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเขาเรียนรู้สิ่งนี้มาจากที่ใด? พระเจ้าพูดว่า พ่อไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เป็นเพราะลูกที่สภาพของคนอื่นกลายเป็นเช่นเดียวกับลูกด้วยเช่นกัน พวกเขาเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! แต่พวกเขาไม่เข้าใจ เมื่อเรามาจากบ้านของเราเป็นครั้งแรก เราไม่บริสุทธิ์หรือ? เรากลับมาไม่บริสุทธิ์เพราะมีมีสำนึกที่เป็นร่าง เมื่อใครบางคนจากศาสนาอื่นมา, จงถามเขาว่า คุณได้รับคำแนะนำตัวของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดหรือไม่? ท่านคือใคร? ท่านอาศัยอยู่ที่ไหน? เขาอาจจะพูดว่าท่านอยู่เบื้องบนหรือท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พ่อพูดว่า เวลานั้นทั้งโลกนั้นล้มละลายอย่างสิ้นเชิงเป็นเพราะลูก ลูกได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น สิ่งนี้ต้องมีการอธิบายแก่ทุกคน แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามละคร, ลูกยังคงกลับมาไม่บริสุทธิ์ ทั้งหมดคือดวงวิญญาณบาป เวลานั้นลูกเรียกหาเพื่อจะกลับมาเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ผู้คนของทุกศาสนาต้องกลับไปบ้านของพวกเขา ดินแดนแห่งการหลุดพ้น พวกเขาบริสุทธิ์ที่นั่น สิ่งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกันที่พ่อต้องมาและอธิบายให้แก่ลูกความรู้นี้เป็นไปสำหรับผู้คนของทุกศาสนา บาบามีรับข่าวบางข่าว อาจารย์(ครู)คนหนึ่งได้กล่าวว่า ฉันคิดว่าพระเจ้าจะอยู่ในตัวพวกคุณทุกคนและก้มลงให้กับคุณ มีพระเจ้าอยู่มากมายเช่นนั้นหรือ? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ผู้ที่ไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากไม่มีชีวิตรอดที่นั่น บางคนก็พักอยู่ที่ศูนย์สักกระยะเวลาหนึ่ง และคนอื่นๆ ก็อาศัยในช่วงเวลาอื่น ลูกควรเข้าใจจากสิ่งนี้ว่าพวกเขาได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธาน้อยกว่าและเหตุนี้เองที่พวกเขาไม่ได้อยู่อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะไปที่ไหน? ไม่มีร้านอื่นอีกแล้ว ควรจะสร้างวิธีการใดขึ้นมาเพื่อที่ผู้คนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว? ต้องมีการให้สาสน์แก่ทุกคน ลูกต้องบอกพวกเขาว่า จดจำพ่อ หากตัวลูกเองไม่สามารถจดจำพ่อได้อย่างเต็มที่ ลูกศรที่ลูกยิงจะตรงเป้าได้อย่างไร? เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า รักษาซาร์ทบนที่กความก้าวหน้าของลูก สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ ยิ่งลูกกลับมาบริสุทธิ์มากเท่าไรลูกก็จะยิ่งซึมซับความรู้ได้มากเท่านั้น และลูกจะมีความสุขด้วยเช่นกัน ลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมากในการยกระดับทุกคน พ่อผู้เดียวที่มาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องของความสุขหรือความทุกข์สำหรับพ่อ ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ลูกไม่ควรมีความทุกข์ใดๆ ลูกได้พบพ่อแล้ว ลูกยังต้องการอะไรอีกหรือ? ลูกเพียงแค่นี้ทำตามคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อ เวลานั้นเท่านั้นที่ลูกได้รับคำอธิบายนี้ ลูกจะไม่ได้รับการอธิบายในยุคทอง ที่นั่นไม่มีเรื่องของความรู้ ลูกได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่นั่นแล้ว และตั้งแต่นั้นลูกควรจะมีสุขมากกว่าความสุขของสวรรค์ พ่อพูดว่า ลูกต้องไปต่างประเทศและอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกมีความเมตตาต่อผู้คนของทุกศาสนา ทุกคนพูดว่า โอ พระเจ้า โปรดเมตตา! .ให้พรแก่เรา! ปลดปล่อยเราจากความทุกข์! อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พ่อบอกวิธีที่ฉลาดหลายวิธีแก่ลูก ลูกต้องบอกทุกคนว่า คุณกำลังนอนอยู่ในกรงขังของราวัน พวกเขาพูดว่าพวกเขาควรมีอิสรภาพ แต่ไม่มีใครรู้ว่าอิสรภาพคืออะไร พวกเขาทั้งหมดติดกับอยู่ในกรงขังของราวัน เวลานั้นพ่อมาเพื่อให้อิสรภาพที่แท้จริงแก่ลูก ถึงกระนั้นผู้คนก็ติดกับในกรงขังของราวันและเฝ้าแต่ทำบาปต่อไป อะไรคืออิสรภาพที่แท้จริง? ลูกต้องบอกสิ่งนี้แก่ผู้คน ลูกสามารถแม้กระทั่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ว่า ไม่มีอิสรภาพในอาณาจักรของราวันที่นี่ ลูกควรเขียนสั้นๆ ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ถ้าลูกให้คำอธิบายที่ยาว บอกพวกเขาว่า คุณไม่มีอิสรภาพ เพราะคุณกำลังนอนอยู่ในกรงขังของราวัน เมื่อเสียงของลูกแพร่กระจายออกไปยังต่างประเทศ ผู้คนที่นั่นจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาทั้งหมดยังคงถูกปิดล้อมอยู่ต่อไป ดังนั้นนั่นคืออิสรภาพหรือ? พ่อกำลังให้อิสรภาพแก่ลูก ท่านกำลังทำให้ลูกเป็นอิสระจากกรงขังของราวัน ลูกรู้ว่าลูกมีความมั่งคั่งอย่างมากและมีอิสรภาพอย่างมากที่นั่น ไม่มีสายตาของผู้ใดจับจ้องลูกได้ เมื่อลูกอ่อนแอในตอนสุดท้าย สายตาของทุกคนก็จับจ้องที่ทรัพย์สมบัติของลูก มามูด กุชนาวีได้มาและปล้นนิ้วของลูกและอิสรภาพของลูกก็สูญสิ้นไปเพราะลูกพึ่งพิงและขึ้นอยู่กับอาณาจักรของราวัน เวลานั้นลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เวลานั้นลูกกำลังได้รับอิสรภาพที่แท้จริง ผู้คนเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าอิสรภาพคืออะไร และตั้งแต่นั้นลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ให้แก่พวกเขาอย่างชาญฉลาด เพียงผู้ที่ได้รับอิสรภาพในวงจรก่อนหน้านั้นเท่านั้นที่จะเชื่อลูก เมื่อลูกอธิบายแก่พวกเขาพวกเขาจะได้เถียงอย่างมาก ราวกับว่าพวกเขาเป็นบุคคล พวกเขาทำให้ลูกเสียเวลาของลูกและตั้งแต่นั้นลูกไม่ต้องการที่จะพูด

กับพวกเขา พ่อมาและให้อิสระแก่ลูก มีความทุกข์อย่างมากในการขึ้นอยู่กับราวัน มีความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัด ในอาณาจักรของพ่อ,เราเป็นอิสระอย่างมาก อิสระก็คือเมื่อเรากลายเป็นเทพที่บริสุทธิ์ เมื่อเราได้รับการปลดปล่อยจากอาณาจักรของราวัน พ่อผู้เดียวมาและให้อิสระแก่ลูก เวลานั้นทุกคนไม่มีความสุขในอาณาจักรต่างแดน นี่คือนิยามของคนที่เป็นสิริมงคลที่สุดเมื่อลูกได้รับอิสรภาพ ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าพวกเขาได้รับเอกราชเมื่อรัฐบาลต่างชาติได้จากไป เวลานั้นลูกรู้ว่าลูกไม่สามารถเป็นอิสระได้จนกว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วก็จะต้องมีการถูกลงโทษโดยปีศาจแห่งความตายและสถานภาพของลูกจะถูกทำลายด้วยเช่นกัน พ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน ที่นั่นทุกคนได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ลูกสามารถอธิบายให้แก่ผู้คนของทุกศาสนาว่า: คุณคือดวงวิญญาณและได้มาจากดินแดนแห่งการหลุดพ้นเพื่อเล่นบทบาทของคุณ คุณมาจากดินแดนแห่งความสุขมาสู่ดินแดนของความทุกข์,โลกที่ตโมประธาณนี้ พ่อพูดว่า ลูกคือลูกของพ่อ ลูกไม่ใช่ลูกของราวัน พ่อได้จากไปหลังจากที่ให้โชคแห่งอาณาจักรของลูกแก่ลูกแล้ว ลูกเป็นอิสระอย่างมากในอาณาจักรของลูกเอง เวลานั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งเพื่อที่จะกลับไปที่นี่ ลูกกลับมาบังคับอย่างมาก ที่นั่นไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเงิน แม้ว่าพวกเขาอาจจะยากจน พวกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน พวกเขาคงอยู่อย่างมีความสุข มันคือที่ที่มีความกังวล อย่างไรก็ตามมีสถานภาพที่ตามลำดับกันไปในอาณาจักร ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเช่นราชาของสุริยวงศ์ ไม่ว่าลูกทำความเพียรพยายามมากเพียงไร ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพตามนั้น ลูกคือผู้ที่รับใช้ผู้คนของทุกศาสนา ลูกต้องอธิบายให้กับผู้คนในต่างแดนด้วยเช่นกันว่า พวกคุณทุกคนเป็นพี่น้องชาย ทุกคนอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ เวลานั้นคุณอยู่ในอาณาจักรของราวัน เวลานั้นเรากำลังชี้หนทางกลับบ้านให้กับคุณ. พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ผู้คนพูดว่า พระเจ้าให้การปลดปล่อยทุกคน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าท่านปลดปล่อยทุกคนอย่างไร เมื่อลูกๆ สับสน พวกเขาพูดว่า บาบาปลดปล่อยเราและพาเรากลับบ้าน นั่นเป็นเพียงเมื่อลูกสับสนและหลงทางอยู่ในหมอกและไม่สามารถหาหนทางได้ และแล้วลูกได้พบผู้ที่ให้การหลุดพ้นผู้ที่ได้ชี้หนทางให้แก่ลูก ลูกบอกพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด: บาบา ปลดปล่อยเรา! โปรดมาและเราจะทำตามท่าน! ไม่มีใครนอกจากพ่อที่จะชี้หนทางให้แก่ลูกได้ เราเคยศึกษาคัมภีร์มากมายและเร่รอนไปทั่วในการจาริกแสวงบุญ อย่างไรก็ตามหากเราไม่รู้จักพระเจ้า เราจะสามารถพบท่านได้อย่างไร? หากท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน เราจะพบกับท่านได้อย่างไร? ผู้คนอยู่ในความมืดมิดของความไม่รู้เช่นนั้น เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่มาและพาลูกออกไปจากความมืดของความไม่รู้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ลูกได้พบพ่อผู้เดียวแล้ว ดังนั้นอย่าได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งใด ทำตามคำแนะนำของพ่อ มีสำนึกที่ไม่มีขีดจำกัดและกลายเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับทุกคนด้วยความสุข

2. เพื่อที่จะปลอดภัยจากการลงโทษของปีศาจแห่งความตายและได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ความรู้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูก ดังนั้นจงซึมซับความรู้นี้และกลับมาบังคับ

**พร:** พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่สามารถใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เปลี่ยนแปลงความผิดเป็นความถูกต้องด้วยแสงและอำนาจของความรู้นี้

มีคำกล่าวที่ว่า ความรู้คือแสงและอำนาจ หากพวกเขามีแสง นั่นคือการรู้แจ้ง เช่น “สิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูก นี่คือนิยามหรือนี่คือความสว่าง นี่คือนิยามหรือนี่คือสิ่งที่มีพลัง” และแล้วเมื่อพวกเขาเข้าใจสิ่งใดก็ตามที่ผิด เขาจะไม่มีความผิดหรือมีความคิดที่ผิด “ดวงวิญญาณที่สามารถใช้ความรู้ได้เป็นอย่างดี” หมายถึงผู้เป็นตัวของตัวเองที่รู้คิด พวกเขาไม่เคยพูดว่า “สิ่งนี้ควรจะเป็นเช่นนั้น” เพราะพวกเขามีพลังที่จะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูก

**คติพจน์:** ผู้ที่มีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกสำหรับผู้อื่นและตนเองเสมอ จะเป็นอิสระจากการมีความคิดที่ไร้สาระใดๆ

\*\*\* โอม ขานติ \*\*\*